



**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**của ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021**  
**tại hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 6**

*Kính thưa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện,*

*Thưa quý vị cử tri đơn vị bầu cử số 6!*

Tôi tên Lê Văn Đức; hơn 30 năm qua, tôi làm việc và sinh sống ở huyện nhà, trải qua nhiều nhiệm vụ khác được cấp trên phân công. Hiện nay là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và hiện cư trú tại đường Lê Duẩn, huyện Côn Đảo.

Hôm nay tôi rất vui mừng đến dự hội nghị tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 với cử tri đơn vị bầu cử số 6. Lời đầu tiên, xin gửi đến quý vị đại biểu và quý vị cử tri đơn vị bầu cử số 6 lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

*Kính thưa quý vị đại biểu và quý vị cử tri!*

Trong nhiệm kỳ qua, với vai trò là đại biểu HĐND huyện, Trưởng Ban pháp chế huyện bản thân tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cùng với tập thể HĐND huyện thường xuyên giám sát hoạt động của UBND huyện, các cơ quan tư pháp huyện để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót nếu có, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững, đời sống nhân dân huyện nhà tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế mà nhiều cử tri quan tâm như: tiến độ triển khai các dự án, trình phê duyệt các quy hoạch chi tiết đối với huyện Côn Đảo; công tác quản lý nhà nước về đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng; phương tiện đi lại giữa đảo và đất liền; tình trạng quá tải của các lớp học cấp mầm non... Đây là những hạn chế, khó khăn của huyện cần khắc phục để đưa Côn Đảo phát triển bền vững, góp phần ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của toàn thể người dân Côn Đảo.

*Kính thưa quý vị đại biểu và quý vị cử tri!*

Được lãnh đạo Huyện ủy tin tưởng giới thiệu, được cử tri nơi công tác, nơi cư trú và các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đồng tình tín nhiệm và được UBBC huyện phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6. Tôi nhận thức rằng đây là một nhiệm vụ rất quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân trong huyện nói chung và cử tri đơn vị số 6 nói riêng giao phó cho tôi. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, với chức trách là Phó Bí thư Thường trực Huyện



ủy, tôi sẽ cố gắng, quyết tâm cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện thảo luận, đề ra hướng chỉ đạo giải quyết các khó khăn nêu trên để góp phần cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương với những giải pháp cụ thể như sau:

*Thứ nhất:* Cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX với mục tiêu: “*Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; bảo đảm ổn định chính trị xã hội. Huy động các nguồn lực tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật xây dựng Côn Đảo trở thành Thành phố và là khu du lịch Quốc gia, gắn với tăng cường quốc phòng an ninh, tạo tiềm lực bảo vệ vững chắc biển, đảo.* Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế xã hội gắn liền với đẩy mạnh xây dựng huyện theo hướng đô thị, hướng tới hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ LLVT. Tăng cường xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của huyện. Đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, sử dụng và xây dựng đội ngũ cán bộ huyện và cơ sở có phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm, có trách nhiệm với dân; có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực để kế cận và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cao hơn trong nhiệm kỳ tiếp theo.

*Thứ hai:* Chú trọng các giải pháp về xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh; trong đó xây dựng thế trận lòng dân và cơ sở chính trị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng; tập trung chỉ đạo tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân, quan tâm phát triển lực lượng dự bị động viên. Tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sỹ. Chú trọng lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng vũ trang huyện trong sạch vững mạnh, là một trong những tổ chức Đảng tiêu biểu của Đảng bộ huyện.



*Thứ ba:* Trong phát triển kinh tế, chúng tôi sẽ chú trọng phát triển ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch, nhất là chủ động phát triển du lịch trong khả năng thẩm quyền của huyện. Đồng thời, cùng tập thể lãnh đạo huyện bàn bạc, đề xuất thu hút các dự án đầu tư có quy mô lớn, hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội cao, nhất là các dự án đầu tư sử dụng lao động địa phương và góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn; đề ra các chủ trương, biện pháp khuyến khích việc nghiên cứu, phát huy ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để triển khai nuôi trồng một số loài đặc sản phù hợp với điều kiện tự nhiên của Côn Đảo; chú trọng sản xuất nông sản an toàn, ưu tiên khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao phục vụ tốt cho nhu cầu của nhân dân trong huyện và khách du lịch, phát triển và nâng cao đời sống của nông dân trong huyện nói chung, nhằm tiếp tục duy trì, tránh tái nghèo của các hộ cận nghèo của huyện.

*Thứ tư:* Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quốc gia nói chung, địa phương nói riêng. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất trường học; xây mới 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học; mở rộng và phát triển mạng lưới trường, lớp theo quy mô phát triển dân số; trang bị đầy đủ cơ sở vật chất trường học theo hướng đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay, dự án mở rộng Trường mầm non Tuổi Thơ, dự án xây dựng các phòng chuyên môn và các phòng chức năng của Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc đang xây dựng dự kiến đến 7/2017 có thể đưa vào sử dụng, dự án trường THCS Côn Đảo đang lựa chọn nhà thầu phù hợp.

*Thứ năm:* Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Nhà nước khắc phục các tồn tại trong quản lý đất đai, xây dựng, đền bù, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhân dân; có chính sách hợp lý để phát triển cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho ngành giáo dục, y tế để phục vụ tốt cho nhân dân. Kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền có giải pháp cải thiện giao thông đường thủy, đường hàng không đáp ứng yêu cầu đi lại của nhân dân và cán bộ chiến sỹ LLVT.

*Thứ sáu:* Cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy kiến nghị trung ương sớm phê duyệt các quy hoạch chi tiết đối với huyện nhà, đồng thời, kiến nghị Trung ương, tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai phù hợp với thực tiễn và xu thế xây dựng huyện đảo, quản lý chặt chẽ đất công, đất nông nghiệp nhằm khai thác tối đa nguồn lực đất đai vào sự phát triển của huyện Côn Đảo. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt.



*Thứ bảy:* Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức cánh mạng để thực hiện tốt nhiệm vụ của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện. Đồng thời, thường xuyên đi cơ sở để nắm tình hình thực tế, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phản ánh, bàn bạc và có hướng giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân.

*Kính thưa quý vị đại biểu; Kính thưa quý vị cử tri!*

Hy vọng với Chương trình hành động như đã trình bày trên, sẽ được quý vị cử tri tín nhiệm, ủng hộ. Nếu được quý vị cử tri ủng hộ đặc cử, tôi sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND, tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND huyện; thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng, phản ánh đến Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉ đạo các cơ quan, ban ngành giải quyết; cùng các vị đại biểu HĐND tham gia xây dựng, thảo luận các Nghị quyết của HĐND huyện và làm tốt chức năng giám sát để Nghị quyết HĐND đi vào đời sống.

Nhân hội nghị này, tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban MTTQVN huyện đã bố trí cho chúng tôi có dịp tiếp xúc, gặp gỡ, trình bày và trao đổi ý kiến với quý vị cử tri. Xin kính chúc quý vị đại biểu và quý vị cử tri dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.